

KHAI MẠC HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ...

(Tiếp theo trang 1)

Tổng Bí thư cũng phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để hội nghị quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định đối với các nội dung của hội nghị. Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan thảo luận, cho ý kiến vào toàn bộ các nội dung, vấn đề nêu trong báo cáo; thể hiện rõ chính kiến của mình, đồng tình hay chưa đồng tình với những nhận xét, đánh giá của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể gì thêm đối với những nội dung, vấn đề cần phải bổ sung, làm rõ hoặc điều chỉnh, sửa đổi (nếu có). Chú ý gắn việc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện và phức tạp, nặng nề hơn. Tập trung phân tích, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những ưu điểm, kết quả, thành tích đã đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; phân tích những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ Đại hội XIII đến nay. Phân tích, dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh, tình hình mới, những xu hướng, vấn đề lớn có thể xảy ra trên thế giới và ở trong nước; đề xuất những chủ trương, quyết sách lớn và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ đó triển khai quyết liệt qua báo cáo, làm cơ sở để Bộ Chính

trị, Ban Bí thư tiếp tục phát huy những ưu điểm, bài học kinh nghiệm thành công có được trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của mình trong nửa cuối của nhiệm kỳ này, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII, Tổng Bí thư khẳng định đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay. Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ các báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từ thực tế quan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng Quy định số 96-QĐ/TW và Kế hoạch số 16-KH/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt

là bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm, tinh thần xây dựng của các Ủy viên Trung ương Đảng trong việc xem xét, thể hiện sự tín nhiệm của mình; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Hội nghị Trung ương lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo cũng như so với các nhiệm kỳ gần đây. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ phát triển mới. Theo chương trình, hội nghị diễn ra từ ngày 15 - 17/5.

TẬP HUẤN CÁN BỘ CHỦ CHỐT...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THÀNH TÂM

nhịệm vụ chính trị của tỉnh, phát huy uy tín, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến hội viên CCB và nhân dân, qua đó tạo sự đồng

thuận cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp làm tốt công tác giám sát các chương trình liên quan trực tiếp đến hội viên và nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp làm tốt công tác giám sát các chương trình liên quan trực tiếp đến hội viên và nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về ATTP, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh biểu dương kết quả huyện Thái Thụy đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa công tác truyền thông về ATTP cho nhiều đối tượng. Nhất là đẩy mạnh tuyên truyền tại khu vực doanh nghiệp, trường học, những nơi có bếp ăn tập thể để nâng cao nhận thức của người dân về ATTP.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh kiểm tra khu vực bếp ăn Công ty TNHH Ohsung Vina Thái Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đề nghị huyện cần có hình thức biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt; có biện pháp răn đe và xử lý những đơn vị thực hiện chưa tốt, những đơn vị, cơ sở vi phạm quy định về ATTP. Cùng với đó, đẩy mạnh

công tác thanh tra, kiểm tra, phát huy tốt hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo cấp xã về công tác quản lý ATTP. Đồng chí lưu ý huyện Thái Thụy cần xác định việc tăng cường quản lý nhà

nước về ATTP không phải là việc chỉ diễn ra trong tháng cao điểm mà là việc làm thường xuyên, liên tục để quản lý tốt công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện.

XÚC TIẾN THU HÚT ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Công ty Cổ phần Hạ tầng công nghiệp Bảo Minh và Hiệp hội Công nghiệp dây kết nối Thâm Quyển - SZCIA.

QUỲNH PHỤ

Phấn đấu năng suất lúa vụ mùa đạt 61 tạ/ha trở lên

Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa của huyện Quỳnh Phụ là 12.843ha (tăng 9,12ha so với năm 2021), trong đó gieo cấy lúa mùa đạt trên 11.100ha, cây màu hè, hè thu đạt 1.771ha (tăng 144ha so với năm 2021). Gieo trồng cây vụ đông đạt 6.598,4ha. Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo năng suất, sản lượng đạt kết quả cao: năng suất lúa mùa đạt 60,83 tạ/ha, sản lượng thóc đạt 67.351 tấn. Về liên kết tiêu thụ nông sản, tích tụ ruộng đất, đến nay toàn huyện có 32 cánh đồng tại 16 xã sản xuất theo cánh đồng liên kết với diện tích 1.596ha; có 319 hộ đã tích tụ thuê mượn trên 1.325ha với quy mô sản xuất từ 2ha trở lên. Một số mô hình mang lại hiệu quả cao, tăng hiệu quả kinh tế từ 15 - 20% so với sản xuất truyền thống; mô hình nâng cao giá trị sản xuất lúa nếp Tam Xuân ở xã An Thạnh, mô hình nâng cao giá trị sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm tại xã An Mỹ, mô hình cánh đồng lúa không bờ tại xã An Tràng...

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu gieo cấy lúa mùa 11.100ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 35 - 40% diện tích trồng; năng suất đạt 61 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 67.710 tấn trở lên. Điện tích cây màu hè, hè thu phấn đấu đạt 2.250ha trở lên, cây vụ đông 6.600ha trở lên. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác làm đất, cơ cấu giống, tiêu thụ nông sản; hỗ trợ tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp; nhân rộng mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình sản xuất nâng cao giá trị lúa gạo; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người sản xuất.

Truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày 15/5, Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải phối hợp với Trạm Y tế xã Nam Phú tổ chức khám sức khỏe cho phụ nữ trên địa bàn xã. Gần 100 phụ nữ xã Nam Phú đã được truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản; khám, phát hiện và kê đơn điều trị các bệnh phụ khoa; cung cấp dịch vụ tránh thai; đồng thời được siêu âm, xét nghiệm và tư vấn điều trị một số bệnh không lây nhiễm như: tiểu đường, tăng huyết áp, gan...

Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho phụ nữ các xã ven biển như: Đông Trà, Đông Long, Đông Hoàng, Đông Minh, Nam Cường, Nam Hưng, Nam Thịnh. Mục tiêu nhằm huy động sự tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình đáp ứng nhu cầu của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại

các vùng ven biển có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao nhằm duy trì mức sinh thay thế, tiến tới ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số. Dự kiến từ ngày 1/7 - 30/9/2023, Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải sẽ tiếp tục triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân; khám phát hiện và kê đơn điều trị các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản cho phụ nữ 8 xã ven biển của huyện Tiên Hải.

Sáng ngày 17/5 truyền hình trực tiếp trên Báo Thái Bình điện tử lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"

Sáng ngày 17/5, Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" sẽ tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi gắn với kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Thông qua buổi lễ nhằm động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia cuộc thi; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, tạo không

khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2023 của tỉnh Thái Bình về "Học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững". Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được phát trực tiếp trên truyền hình trực tuyến của Báo Thái Bình điện tử (https://baothaibinh.com.vn); fanpage: Báo Thái Bình điện tử và Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình.

THÁI BÌNH

Hai đội viên, thiếu nhi xuất sắc đạt giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023

Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương vừa tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Thiếu niên

tiên phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023) và trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023.



Em Đào Mạnh Dũng (bên trái) và em Hoàng Trung Hải (bên phải).

Trung ương Đoàn đã trao bằng khen tặng 122 chỉ huy đội, đội viên giành giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 16 thiếu nhi có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số 122 thiếu nhi đạt giải thưởng Kim Đồng. Trong đó, Thái Bình có 2 em đạt giải thưởng Kim Đồng, gồm: em Đào Mạnh Dũng, lớp 8B, Trường THCS Quang Trung (Kiến Xương); em Hoàng Trung Hải, lớp 5A3, Trường Tiểu học Thống Nhất (Hưng Hà).

Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn giao cho Hội đồng Đội Trung ương thực hiện quản lý và điều hành; được trao hàng năm cho các em đội viên và cán bộ chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Trao quà cho học sinh nghèo tỉnh Hà Giang



Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Giàng Chu Phìn.

Ngày 15/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức đi thăm và trao quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà Giang.

Đoàn đã trao 30 triệu đồng cho học sinh nghèo tỉnh Hà Giang; tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Giàng Chu Phìn, xã